



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จับทุจริตเอ็นทรานซ์ คาสนามมหาสารคาม ตะครุบนักศึกษาวิชาเอกกฎหมาย เข้าสอบเอ็นทรานซ์แทน ที่สนามสอบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสาร คาม อ่างน้ำชื่อถูกชวนช่วงลงรถที่ บ.ข.ส.ขอนแก่น แล้วให้คอยฟังเสียงสัญญาณ บิดมอเตอร์ไซค์ (อ่านหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

เอ็นทรานซ์

ผู้สื่อข่าว จ.มหาสารคาม รายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 เมษายน ขณะมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย (เอ็นทรานซ์) เป็นวันที่ 4 ที่สนามสอบโรงเรียนสารคามพิทยาคม ปรากฏว่ากรรมการผู้ควบคุมห้องสอบที่ 107 อาคาร 5 ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาการณ์ควบคุมตัว น.ส.อารีรัตน์ แดงมา อายุ 22 ปี บ้านอยู่เลขที่ 53 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่แห่งหนึ่ง ได้เข้าสอบวิชาเคมีแทน น.ส.เดือนเพ็ญ เทพผาแสง อายุ 18 ปี บ้านอยู่เลขที่ 50 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก ส.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้สมัครสอบเลขที่ 1702877 ใบสมัครเลขที่ 088884 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.หนองสองห้อง

ข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่สามารถจับกุมผู้ทุจริตการสอบ “เอ็นทรานซ์” รายนี้ได้เนื่องจากกรรมการผู้คุมห้องสอบสังเกตเห็นว่าหน้าตาของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรเข้าห้องสอบ และที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ผู้เข้าสอบแทนไม่ยอมทำข้อสอบ คล้ายกับรอสัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดจากพรรคพวกนอกห้องสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปให้ นายสุทธิพงศ์ หดสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายป้องกันการทุจริตฯ สอบปากคำเบื้องต้น น.ส.อารีรัตน์สารภาพว่า ขณะลงรถที่ บ.ข.ส.ขอนแก่น ได้มีนายเอก ไหมร รมานามสกุล ข้าราชการ สังกัด ไร่รับมาพร้อมทั้งเอาชุดนักเรียนของ น.ส.เดือนเพ็ญให้สวมใส่เข้าสอบแทน โดยนัดให้รอเวลา 11.00-11.30 น. จะมีทีมงานมารั้งเสียงรถจักรยานยนต์เป็นสัญญาณในการเข้าสอบ เรื่อง 1, 2, 3, 4 ครั้ง หมายถึง ก, ข, ค, ง ตามลำดับ แต่ยังไม่ทันถึงเวลาสัญญาณก็ถูกจับได้เสียก่อน

หลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย ร.ต.อ.มงคล ไหวดี รอง สวส.ส.อ.เมืองมหาสารคาม ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักจับแก๊งทุจริตสอบ “เอ็นทรานซ์” แก๊งนี้ ปรากฏว่ามีชาย 2 คนสวมหมวกกันน็อกนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์จะเข้ามาจอดบริเวณจุดนัดหมาย แต่เจ้าหน้าที่ตรวจนอกเครื่องแบบเสียก่อนจึงไหวตัวหลบหนีไปได้

นายสุทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายป้องกันการทุจริตฯ เผยว่า มีผู้พยายามกระทำการละเมิดระเบียบการสอบเป็นจำนวนมาก อาทิ เอากระดาษไขค่าคอมมิสชั่นไว้ในห้องสอบ นำเครื่องเพจเจอร์ นาฬิกาส่งรหัส และดินสอสีต่างๆ เข้าห้องสอบ คณะกรรมการตรวจพบจึงให้ออกนอกวันออกห้องสอบ ทั้งนี้ เป็นที่น่าเสียดายที่จะมีการทุจริตที่สนามสอบมหาสารคาม เพราะตามปกตินักเรียนที่สมัครสอบแต่ละปีมีจำนวนเพียงประมาณ 3,000 คนเท่านั้น แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 47% หรือจำนวน 5,100 คน คณะกรรมการจึงต้องตรวจตราเป็นพิเศษและจับผู้ทุจริตได้ดังกล่าว

นายวันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวว่าไม่ทราบว่าจะเอาผิดทางกฎหมายได้หรือไม่ เพราะไม่มีกฎหมายระบุความผิดในการทุจริตเอ็นทรานซ์ว่าจะเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสาร หรือหลอกลวงกรรมการคุมสอบ

นางคุณทิพร ชำนิโรคนานต์ หัวหน้าหน่วยการสอบเอ็นทรานซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าที่สนามสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้เข้าสอบประมาณ 8,000 คน มีปัญหา 10 ราย โดย 3 รายแรกเป็นนักเรียนจากต่างจังหวัดเข้าสนามสอบผิด เพราะในจดหมายแจ้งสนามสอบระบุว่า “สนามสอบสันติราษฎร์ จุฬาฯ” ทำให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าสันติราษฎร์คืออาคารหนึ่งในจุฬาฯ แต่ความจริงคือโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เจ้าหน้าที่ได้แก้ปัญหาโดยฉวยให้สอบที่จุฬาฯก่อน ส่วนคอนแทกได้โทรขยันทไปห้องที่สนามสอบจริง

นางคุณทิพรกล่าวว่า นอกจากนั้นบางคนแอบมีตราประจำตัวผู้สอบ แต่เข้าห้องสอบได้ก็ไม่มีปัญหา เพราะสามารถเช็ครายชื่อที่มีรูปถ่ายติดอยู่ เพื่อยืนยันว่าเป็นคนๆ เดียวกันได้ ส่วนใครที่งัดข้อสอบไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ที่จัดให้สอบก่อนแต่ละรายไปไว้เป็นหลักฐานว่า เติมบัตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าสอบแทนกันอย่างที่ข่าวในขณะนี้ ส่วนนักเรียนแดนใต้ที่สมัครมาหาไปผิดจุดที่ขึ้น 13 ทบวงฯ เพื่อให้ใหม่ให้หรือร้อย